

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2023

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo		
		Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<p>Yêu cầu về văn bằng: Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bằng tốt nghiệp thạc sĩ ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển;- Bằng tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển;- Đáp ứng điều kiện và công bố khoa học và trình độ ngoại ngữ theo quy định của Nhà trường. <p>https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-tien-si</p>	<p>Đã tốt nghiệp đại học trở lên hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành dự tuyển; đối với người dự tuyển tốt nghiệp ngành không phải ngành phù hợp với ngành dự tuyển thì phải hoàn thành yêu cầu học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.</p> <p>Đáp ứng điều kiện ngoại ngữ theo quy định của Nhà trường.</p> <p>https://admission.tdtu.edu.vn/sau-dai-hoc/thong-tin/tuyen-sinh-thac-si</p>	<p>Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022.</p>
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>Công bố trong chuẩn đầu ra theo ngành đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).</p> <p>Xem chuẩn đầu ra tại đây: https://cktt-cdr.tdtu.edu.vn/chuandaura</p>	<p>Công bố trong chuẩn đầu ra theo ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.</p> <p>Xem chuẩn đầu ra tại đây: https://cktt-cdr.tdtu.edu.vn/chuandaura</p> <p>https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/dao-tao/chuan-dau-ra-trinh-do-ngoai-ngu-bac-thac-si</p>	<p>Công bố trong chuẩn đầu ra theo ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Tôn Đức Thắng</p> <p>Xem chuẩn đầu ra tại https://cktt-cdr.tdtu.edu.vn/chuandaura</p>

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo		
		Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên viên sau đại học (SDH) tư vấn và hỗ trợ nghiên cứu sinh về chương trình đào tạo, chuyên môn trong quá trình học và các thủ tục hỗ trợ nghiên cứu khoa học; hỗ trợ nghiên cứu sinh về tất cả các vấn đề về học vụ, các khó khăn trong quá trình học tập tại trường. https://grad.tdtu.edu.vn/nhan-su - Có chính sách học bổng cho nghiên cứu sinh có công bố khoa học tốt và học bổng dành cho nghiên cứu sinh là người nước ngoài. - Hỗ trợ công cụ học tập: cổng thông tin nghiên cứu sinh, hệ thống E-learning; hệ thống thư viện điện tử. - Trường có phòng thí nghiệm để hỗ trợ nghiên cứu sinh trong quá trình thực hiện thí nghiệm để có dữ liệu thực hiện luận án tiến sĩ, công bố khoa học. https://tdtu.edu.vn/Cong-khai-thong-tin/Co-so-vat-chat - Trường tổ chức các hội thảo quốc tế; hội nghị; các buổi sinh hoạt học thuật để học viên có thể tham gia trong quá trình học tiến sĩ tại Trường. https://tdtu.edu.vn/nghien-cuu - Trường có Ký túc xá cho nghiên cứu sinh người nước ngoài. https://dormitory.tdtu.edu.vn/index.php/gioi-thieu 	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyên viên SDH tư vấn và hỗ trợ nghiên cứu sinh về chương trình đào tạo, chuyên môn trong quá trình học và các thủ tục hỗ trợ nghiên cứu khoa học; hỗ trợ nghiên cứu sinh về tất cả các vấn đề về học vụ, các khó khăn trong quá trình học tập tại trường. https://grad.tdtu.edu.vn/nhan-su - Miễn giảm học phí, cấp học bổng và các chương trình hỗ trợ khác theo quy định. - Hỗ trợ công cụ học tập: cổng thông tin học viên, hệ thống E-learning; hệ thống thư viện điện tử. - Trường có phòng thí nghiệm để hỗ trợ học viên trong quá trình thực hiện thí nghiệm để có dữ liệu thực hiện luận văn thạc sĩ. https://tdtu.edu.vn/Cong-khai-thong-tin/Co-so-vat-chat - Trường tổ chức các hội thảo quốc tế; hội nghị; các buổi sinh hoạt học thuật để học viên có thể tham gia trong quá trình học thạc sĩ tại Trường. https://tdtu.edu.vn/nghien-cuu - Trường có Ký túc xá cho học viên người nước ngoài. https://dormitory.tdtu.edu.vn/index.php/gioi-thieu 	<ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống Giáo viên cố vấn học tập luôn tư vấn và hỗ trợ sinh viên về chương trình đào tạo, chuyên môn trong quá trình học. - Văn Phòng tư vấn và hỗ trợ sinh viên hỗ trợ sinh viên về tất cả các vấn đề về học vụ, các khó khăn khúc mắc trong quá trình học tập tại trường. - Phòng tham vấn tâm lý học đường https://tuvanhocduong.tdtu.edu.vn/ - Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên hỗ trợ về việc làm, chỗ tập sự nghề nghiệp, chỗ kiến tập, học bổng doanh nghiệp,... https://ceca.tdtu.edu.vn/ - Miễn giảm học phí, cấp học bổng và các chương trình hỗ trợ khác theo quy định. - Các câu lạc bộ, đoàn thể, hội sinh viên, .. - Hỗ trợ công cụ học tập: cổng thông tin sinh viên, hệ thống E-learning; hệ thống thư viện điện tử,... - Trường có Ký túc xá cho sinh viên, có hỗ trợ giới thiệu chỗ ở cho tân sinh viên... https://dormitory.tdtu.edu.vn/index.php/gioi-thieu

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo		
		Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	<p>Chương trình đào tạo tiến sĩ tại TDTU được xây dựng đáp ứng theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam và quy định về chuẩn chương trình đào tạo của của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Khối lượng học tập tối thiểu là 90 tín chỉ đối với người có trình độ thạc sĩ và 120 tín chỉ với người có trình độ đại học thuộc cùng nhóm ngành và giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.</p> <p>Xem CTĐT tại: https://cktt-cdr.tdtu.edu.vn/chuongtrinhdaotao</p>	<p>Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại TDTU được xây dựng theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng, đáp ứng yêu cầu của Khung trình độ quốc gia Việt Nam và quy chuẩn chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình đào tạo thạc sĩ có khối lượng học tập tối thiểu 60 tín chỉ đối với người trình độ đại học cùng nhóm ngành.</p> <p>Xem CTĐT tại: https://cktt-cdr.tdtu.edu.vn/chuongtrinhdaotao</p>	<p>Chương trình đào tạo đại học tại TDTU được xây dựng theo tiêu chuẩn kiểm định quốc tế.</p> <p>Gồm các chương trình đào tạo chuẩn, chất lượng cao, chương trình đại học tiếng Anh, chương trình liên kết quốc tế.</p> <p>Xem CTĐT tại https://cktt-cdr.tdtu.edu.vn/chuongtrinhdaotao https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-hoc</p>
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<p>Có đủ kiến thức, năng lực giải quyết vấn đề; đủ năng lực tự nghiên cứu nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp</p> <p>https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/dao-tao/chuan-dau-ra-trinh-do-tien-si</p>	<p>Có đủ kiến thức và điều kiện nền tảng để tiếp tục học các chương trình tiến sĩ trong nước hoặc ngoài nước theo từng ngành đào tạo. Có thể thực hiện nghiên cứu chuyên sâu, công bố quốc tế, phát minh và sáng chế.</p> <p>https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/dao-tao/chuan-dau-ra-trinh-do-thac-si</p>	<p>Có khả năng học tập lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo các chương trình trong nước hoặc ngoài nước theo từng ngành đào tạo.</p> <p>https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-hoc</p>
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<p>Tốt nghiệp trình độ tiến sĩ, người học có đủ kiến thức, kỹ năng chung, kỹ năng chuyên môn, có tác phong công nghiệp và thái độ ứng xử chuyên nghiệp có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong các viện, trường đại học, cao đẳng trong nước và quốc tế; làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước phù hợp với chuyên môn; tự khởi nghiệp các trung</p>	<p>Tốt nghiệp trình độ thạc sĩ, người học có đủ kiến thức, kỹ năng chung, kỹ năng chuyên môn, có tác phong và thái độ ứng xử chuyên nghiệp, đáp ứng các yêu cầu thạc sĩ từng ngành của các công ty trong nước, công ty đa quốc gia, có thể làm việc trong môi trường quốc tế. Đồng thời, có thể làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong các viện, trường</p>	<p>Tốt nghiệp trình độ đại học, người học có đủ kiến thức, kỹ năng chung, kỹ năng chuyên môn, có tác phong công nghiệp và thái độ ứng xử chuyên nghiệp, đáp ứng các yêu cầu nhân sự trình độ đại học từng ngành của các công ty trong nước, công ty đa quốc gia, có thể làm việc trong môi trường quốc tế.</p>

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo		
		Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học
		tâm, viện nghiên cứu; làm việc phù hợp với chuyên môn trình độ tiến sĩ ở các tổ chức, đơn vị kinh tế trong và nước ngoài. https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/dao-tao/chuan-dau-ra-trinh-do-tien-si	đại học; làm chuyên gia nghiên cứu, tư vấn cho các tổ chức trong và ngoài nước; có thể tự thân lập nghiệp. https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/dao-tao/chuan-dau-ra-trinh-do-thac-si	https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/nganh-hoc

Nơi nhận:

- Website Công khai;
- Lưu: P.TCHC.

Tp. HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Trần Trọng Đạo